
พลังชาวเน็ตจะย่ิงใหญ่สักแค่ไหน? : โดยวริทธ์ิธร แทนด้วง ผลงานประเด็นรู้เท่าทันสื่อ 
หมวดหมู่ การรู้เทา่ทันสื่อ ,  4 กรกฎาคม 61   
 
 

  

  

"พลังชาวเน็ตจะย่ิงใหญ่แค่ไหน? " 
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ทุกวันน้ีต้องยอมรับนะครับว่าเราเปลี่ยนจากยุคที่คนดูทีวีทั้งวัน มาเป็นยุคที่คนน่ังมองโทรศัพท์มือถือทั้งวันและผมก็เช่ือว่าคงไม่
มีใครกล้าปฏิเสธความจริงข้อน้ี ทุกวันน้ีพวกเราเล่นเฟสบุ๊คดูยูทูปและหลงไปอยู่ในโลกของมันโลกอีกใบที่ช่ือว่า โซเชียลมีเดีย 
ไปน่ังอยู่ในโลกใบใหม่ที่ถูกสร้างทับโลกของเราจริงๆ พวกเราเข้าไปอยู่ในแง่มุมต่างๆในโลกใบน้ันที่ท าให้เราฉุกคิดกับสังคม 
และต้องยอมรับว่าในด้านหน่ึงโลกที่ได้ช่ือว่าโซเชียลมีเดียได้ช่วยสร้างเสริม และพัฒนาให้สังคมเราดีข้ึนทั้งการเข้าถึงข่าวสาร 
รับรู้ความเป็นไปของสังคม การติดต่อสื่อสารและกระจายข่าวสาร แต่อีกด้านหน่ึงมันได้ก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆอย่างที่พวกเรา
มองข้ามและสิ่งที่เราก าลังมองข้ามเหล่าน้ันแหละที่ก าลังท าให้สังคมแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดมิจฉาชีพออนไลน์ 
การสร้างข่าวลวง การแอบอ้าง การเชิดชูต้นแบบของสังคมหรือที่เราคุ้นชินอิกช่ือนึงคือเน็ตไอดอลที่ผิด ๆ และอีกประการหน่ึง
ที่ถือเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับสังคมเราเลยก็คือ การแสดงความเห็นที่แตกต่าง จนส่งผลกระทบมากมายตามมาจนเกิดเป็นมวลมหา
ประชาชนบนโซเชียลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า พลังชาวเน็ต 

พลังชาวเน็ต เป็นพลังท าลายล้างที่ย่ิงใหญ่ในศตวรรษน้ี ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมาย แต่ประเด็นที่ผมจะยกมาในวาระน้ีคง
หนีไม่พ้นปัญหา การแสดงความคิดเห็น(แง่ลบ)ที่แตกต่าง ซึ่งอ้างจากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ที่บอกว่า วัยรุ่นไทยคว้า
อันดับ 1 เร่ืองคอมเมนต์แง่ลบในโซเชียลมากท่ีสุดในโลก จากผลส ารวจวัยรุ่นทั้งหมด 18 ประเทศ วัยรุ่นไทยมีความเห็นแง่ลบ
มากถึง 67% ของวัยรุ่นทั้งหมดที่ได้ส ารวจ ค าถามต่อมาที่ผมเช่ือว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรที่จะหันกลับมาสนใจ และให้
ความส าคัญน้ันคือความเห็นแง่ลบเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากเหตุผลอะไร อย่างที่พวกเรารู้กันครับการแสดงความคิดเห็นน้ันเป็นสิ่งที่ดี 
แต่หากมันมีค าว่าแง่ลบมาต่อท้ายแล้วพ่วงด้วยอารมณ์ในขณะเราแสดงความคิดเห็น มันก็จะออกมาในรูปแบบที่ไม่หน้าพิสมัย
เท่าไหร่นัก ย่ิงผสมด้วย ค าหยาบ ค าด่า ค าดูถูก หรือค าพูดทิ่มแทงใจ แล้วย่ิงท าให้การแสดงความคิดเห็นเหล่าน้ันกลับ
กลายเป็นสีด า โดยขณะแสดงความคิดเห็นที่คิดว่าถูก ผู้แสดงกลับลืมคิดไปว่าการตอบโต้ด้วยค าท่ีไม่สุภาพเหล่าน้ัน ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของใครได้เลยแต่กลับเป็นการไปกระตุ้นการอยากเอาชนะ ความเกลียดชัง และอารมณ์โมโหของอีกฝ่ายหน่ึง
ให้ทวีคูณเพ่ิมข้ึนไปอีก 

ปัญหาคือการมองความจริงจากมุมท่ีต่างกันของแต่ละคนก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในเร่ืองต่างๆที่ผ่านมามากมายไม่ว่าจะเป็น “ต่ าตม
ไม่หยุดเสียงสูงป้าซุ่มทุ่มไม่อ้ัน” “เสือด าต้องไม่ตายฟรี”หรือล่าสุด “ป้าทุบรถ”ประเด็นเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นชุดข้อมูลที่พวก
เราได้รับ และเลือกที่จะตีความในแบบที่เราคิดว่าน้ันคือสิ่งที่ถูก โดยเราจะตัดสินข้อมูลเหล่าน้ันจากความรู้ความคิดและสิ่งที่เรา
เคยพบเจอ และคนอื่นๆเขาก็จะตัดสินข้อมูลเหล่าน้ันจากความรู้ความคิดและสิ่งที่เขาเคยพบเจอเช่นเดียวกัน แต่เพราะเราทุก
คนบนโลกเบี้ยว ๆใบน้ี ล้วนเติบโตมาแตกต่างกันท าให้มีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกัน และความต่างของชีวิตเหล่าน้ีส่งผลให้
เรายืนในมุมที่มองเร่ืองเดียวกันไปคนละแบบคนละทาง และมักเช่ือว่าแบบที่เราเห็นมุมที่เราอยู่คือความจริงและถูกต้องกว่าคน
อื่น โดยไม่ค านึงและไม่เลือกท่ีจะเปิดใจมองในมุมของคนอื่นหรือความคิดเห็นที่ต่างออกไปจากความเช่ือความเข้าใจของตัวเรา
เองเลย 

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข อาจารย์ผู้สอนรายวิชา การวิเคราะห์และการวิจารณ์สื่อ ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้ความเห็นกับเร่ืองน้ีไว้ว่า…การแตกต่างทางความคิดไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะเราอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะสังคมไทยที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การมีวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม หร่ืออื่นๆ ที่แตกต่างกันจึงเป็น
เร่ืองธรรมดา ความคิดเห็นที่แตกต่างจึงเป็นเร่ืองธรรมดาเช่นกัน แต่ทั้งน้ี หากความแตกต่างทางความคิดก่อให้เกิดความ
แตกแยกบนโลกเสมือนจริง ท่ีข้อความถูกส่งผ่านได้ง่ายเพียงปลายน้ิว Click จนก่อให้เกิด Hate Speech น้ันก็คงไม่ดีนัก 
เพราะเท่ากับว่าเรายังขาดการยอมรับความแตกต่างที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เมื่อสังคมเปลี่ยนไปและเราอยู่ในโลกของ
สื่อมากข้ึน การรู้เท่าทันสื่อจึงส าคัญ ควรคิดก่อนพิมพ์ให้พอๆ กับคิดก่อนพูด เพ่ือให้การสื่อสารทุกคร้ังเป็นไปในเชิงบวก เพราะ
เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างได้ โดยไม่แตกแยก… 



สุดท้ายนะครับ ข้อเขียนน้ีไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนปฏิเสธการโต้แย้งในสังคม แต่เราทุกคนควรโต้แย้งกันบทพ้ืนฐานแห่งความ
แตกต่างโดยปราศจากความแตกแยก เพราะเพียงแค่เราเลือกเปิดใจที่จะยอมรับและยืนในที่ของคนที่มองมุมต่าง เราอาจได้
พบว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมาคนฝั่งตรงข้ามน้ันไม่ได้เลวร้าย หรือมีเจตนาไม่ดี เขาเพียงแค่มองเห็นสิ่งที่เขาเช่ือ แบบที่เรามองเห็น
สิ่งที่เราเช่ือ ถ้าจะบอกให้ทุกคน ยอมรับความคิดของคนที่แตกต่าง คงเป็นไปได้ยาก แค่ขอให้ยอมรับฟังเสียงของความคิดคน
อื่นบ้าง รับฟังเหตุผลของเขาท่ีมีความคิดแตกต่างบ้าง ถึงแม้เราไม่เข้าใจทั้งหมด อย่างน้อยๆ การรับฟัง ก็เป็นจุดเร่ิมที่ดีของ
การยอมรับความแตกต่าง พยายามแสดงความคิดเห็น ด้วยความเคารพหรือเหตุผล อย่าให้อารมณ์น าพาเราหลงประเด็น 
เปลี่ยนเป็นการโต้เถียงด้วยถ้อยค า หรือการใช้ความรุนแรงต่างๆจากสภาวะในปัจจุบันที่สังคมได้เปลี่ยนไปมาก ซึ่งบางคร้ัง
หน้าท่ีการงาน หรือการด าเนินชีวิตในแต่วันต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ดังน้ัน พวกเราต่างต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แต่ละคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างในมุมมองของแต่ละคน แต่ความแตกต่างในความคิด
น้ันก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปด้วย หากเปรียบความคิดที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยกน้ัน ก็เหมือนกับ“ สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธ์ุ ท่ี
ก าเนิดข้ึนบนโลกใบน้ีก่อให้เกิดความหลากหลายแต่อยู่รวมกันได้ ” เหมือนกับปัจจุบัน ท่ีในสังคมมีความคิดหลากหลาย ความ
เช่ือที่ต่างกัน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ในแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็นความจริงไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเสมอไป 
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